



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๓๗๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด  
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล  
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทุกอำเภอเพิ่มความถี่ในการ Sentinel Surveillance ด้วยการใช้ชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด/ตลาดนัด และบุคลากรครู/นักเรียน ในสถานศึกษา เนื่องจากมีการเปิดการเรียนการสอน รวมถึงการทำ Bubble การเดินทาง ในกลุ่มนักเรียน ตลาดสด โรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอให้ยกระดับ เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้ทีม Case management ดำเนินการจัดทำ Flow Schedule แนวทางการปิด Word รับเข้ารับรักษาผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในโรงพยาบาล กรณีไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินการของโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม	- ทีม Case management
๓	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication) สรุปผลการ จัดทำมาตรการ Smart Control and Living with COVID-19 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น และ คืบข้อมูลให้วัดป่าวังน้ำเย็น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การ Apply QR code ให้ผู้เข้าร่วม งานวันลอยกระทง มีการลงทะเบียน หรือการตรวจ ATK จะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อมีการจัดงาน เป็นต้น และยังคงให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากกิจกรรมดังกล่าวไปต่อเนื่อง จำนวน ๑๔-๒๘ วัน	- กลุ่มภารกิจสื่อสาร ความเสี่ยงและ ประชาสัมพันธ์ (Risk communication)
๔	ให้ทุกอำเภอดำเนินการเพิ่มอัตราเร่งในการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ให้เต็มศักยภาพในการ ฉีดวัคซีนต่อวัน และให้จัดทำแผนการฉีดวัคซีนในทุกสูตรและทุกเข็ม ให้ได้จำนวนรวมทั้ง จังหวัด ๑๒,๐๐๐โดส/๑ วัน โดยวางแผนเกินเป้าหมายในแต่ละวัน ร้อยละ ๒๐ (สำหรับ ประชากรที่ Walk in)	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการจัดสรรวัคซีนใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยให้ทุกอำเภอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่ต่ำกว่า จำนวน ๑,๕๐๐ โดส	- กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

